



ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๓๒๒

สำนักทะเบียนกลาง  
ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจ คัด หรือคัดและรับรองเอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙ ๔/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักทะเบียนกลางแจ้งให้สำนักทะเบียนทุกแห่งในพื้นที่กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาที่ประชาชนถูกบุคคลอื่นนำข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผย ทำให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง และบางกรณีอาจได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต มีสาเหตุมาจากการที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน จากฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลาง ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนดให้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรต้องถือเป็นความลับและให้นายทะเบียนเป็นผู้เก็บรักษา และใช้เพื่อการปฏิบัติตามที่ได้บัญญัติไว้เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสีย นั้น

สำนักทะเบียนกลาง ขอเรียนว่า ปัจจุบันได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ว่าถูกบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ร้องนำข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่าของผู้ร้องไปเปิดเผย หรือให้กับบุคคลที่สามนำไปเปิดเผย ทำให้ผู้ร้องในฐานะเจ้าของข้อมูล ได้รับความเสียหาย ผู้ร้องบางรายได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ที่กระทำการละเมิด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อสั่งการ อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียน กรุงเทพมหานคร แจ้งนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ให้กำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ดำเนินการเฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙.๔/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การคัดและรับรองเอกสารข้อมูลทะเบียนประวัติของราษฎร โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ชิดชนกนารถ)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร

โทร. ๐-๒๙๙๑-๗๐๓๔

โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๓๖๔